



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ และเป็นการผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงานประสบความสำเร็จ และพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในสภาพของชุมชน สังคม ที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน หุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ และได้รับรางวัลเงินสดรางวัลละ ๓๐๐,๐๐๐ (สามแสนบาทถ้วน) เสมาทองคำ โล่รางวัลและเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคละ ๑ คน จำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ดังนี้

๑. ภาคเหนือ
ดาบตำรวจดณัย ภูเขาใหญ่
ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลฆะสุคี
กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเขตวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๓. ภาคกลาง
นายชัยศักดิ์ ภูมุล
ครูชำนาญการ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๔. ภาคใต้
นายประจักษ์ ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก

(ดาวพงษ์ รัตน์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ระดับจังหวัด
โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู”
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ และเป็นการปลุกปั้นให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงานประสบความสำเร็จ และพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในสภาพของชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสี่ยงสละ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอย เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ระดับจังหวัด จำนวน ๖๓ ราย บัญชีดังแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน